
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   

ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ – วันศุกร์ท่ี ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๖    

๓. สถานที ่ ๑. หมู่บ้านเก้ากอ ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๒. ห้องประชุมฟอร์จูน ๗ ชั้น ๔ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
 ๓. ติดตามการด าเนินงานโครงการน าเสาไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนคร 
  นครศรีธรรมราช การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 
  และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจ านวน ๒๒๖ คน  

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา 
มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะ
กาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย มีประชากรมากที่สุด 
ในภาคใต้และมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) โดยมีพ้ืนที่ ๙,๙๔๓ 
ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีอ าเภอมากที่สุดในภาคใต้ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
๗๘๐ กิโลเมตร 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย 
ทิศใต้        ติดต่อกับ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 

 การปกครอง 
 การปกครองแบ่งออกเป็น ๒๓ อ าเภอ ได้แก่ 
  ๑. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๑๓. อ าเภอร่อนพิบูลย์   
  ๒. อ าเภอพรหมคีรี   ๑๔. อ าเภอสิชล 
  ๓. อ าเภอลานสกา   ๑๕. อ าเภอขนอม 
  ๔. อ าเภอฉวาง   ๑๖. อ าเภอหัวไทร 
  ๕. อ าเภอพิปูน   ๑๗. อ าเภอบางขัน 
  ๖. อ าเภอเชียรใหญ่   ๑๘. อ าเภอถ้ าพรรณรา 
  ๗. อ าเภอชะอวด   ๑๙. อ าเภอจุฬาภรณ์ 
  ๘. อ าเภอท่าศาลา   ๒๐. อ าเภอพระพรหม 
  ๙. อ าเภอทุ่งสง   ๒๑. อ าเภอนบพิต า 
 ๑๐. อ าเภอนาบอน   ๒๒. อ าเภอช้างกลาง 
 ๑๑. อ าเภอทุ่งใหญ่   ๒๓. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 ๑๒. อ าเภอปากพนัง              
 ประชากร 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรแยกเป็น ชาย ๗๖๒,๖๔๗ คน หญิง ๗๘๒,๕๐๐ คน 
รวมจ านวน ๑,๕๔๕,๑๔๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า ชื่นฉ่ าธรรมชาติ  แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ 
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” 
 
๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การประชุมในพ้ืนที่และผา่น 
    ระบบออนไลน ์ 
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 ๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้  ๒๐๐  คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๒๒๖  คน   
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก ่ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
     ผู้แทนจากส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
      ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ และสื่อมวลชน  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบ

ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  มาตรการส่งเสริม 
การลงทุนในพ้ืนที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับ 
จากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
เสนอแนะ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการ 
ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  -  
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๑๒. สมาชกิวุฒสิภา/คณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
 ๑. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์  รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
     (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
 ๒. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์   กรรมการ 
 ๓. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย  กรรมการ 

สมาชกิวุฒิสภา/คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมโครงการผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
 ๑. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๒. นายเนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
 ๕. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์ กรรมการ 
 ๖. พลเอก ชูศักดิ ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ 
 ๗. วา่ที่ร้อยตรี เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ  กรรมการ 
 ๘. นายธาน ี สุโชดายน กรรมการ 
 ๙. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลิม กรรมการ   
 ๑๑. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ กรรมการ 
 ๑๒. นายส าราญ  ครรชติ กรรมการ          
 ๑๓. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย กรรมการ 
 ๑๔. นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์ กรรมการ    
 ๑๕. นายนิอาแซ  ซีอเุซง็ กรรมการ  
 ๑๖. นายภาณุ  อุทัยรตัน ์ กรรมการ 
 ๑๗. นายวชิัย  ทติตภกัดี กรรมการ 
 ๑๘. นายอนุพร  อรุณรตัน์ กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
  ๑. นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
      เขตตรวจราชการที่ ๕ 
  ๒. นายสิทธิพงษ ์ รตัน์ทอง    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 
๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑ กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

- การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนและรับฟังข้อมูลการด าเนินงานของชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด 
"ชุมชนเฝ้าระวัง-บ้านบ าบัด-รัฐหนุนเสริม" ณ บ้านเก้ากอ หมู่ที่ ๑ ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชหรือผู้แทน  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที่ และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๗๙ คน  
สรุปได้ดังนี้  



๕ 
 

- กล่าวตอ้นรับ โดย นายไตรรตัน์ ไชยรัตน์ รองผู้วา่ราชการจังหวดันครศรีธรรมราช  
- กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ / 

แนะน าสมาชิกวุฒิสภา โดย พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ โดยได้กล่าวว่า 
การลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นไปตามบทบัญญัติ  
ตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย โดยได้แบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น
คณะกรรมการ จ านวน ๗ คณะ เพ่ือเดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ 
ในการเยี่ยมเยียนพบปะกับส่วนราชการ และประชาชน เพ่ือให้ก าลังใจ รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติ การควบคุม
การบริหารราชการแผ่น และหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือประโยชน์ของประเทศ 
และประชาชน  
   - นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านเก้ากอ ได้กล่าวสรุปข้อมูล
ความเป็นมาของการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด สรุปได้ดังนี้  
   สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแทบทุกพ้ืนที่สังคมไทย โดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชนผู้มีอายุ ระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดมากที่สุด 
กลุ่มหนึ่ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต  
ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการทะเลาะวิวาทและส่งผลเสีย
รุนแรงถึงขั้นการประทุษร้ายต่อร่างกายบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น ทางผู้น าชุมชนภายใต้การน า
ของนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ และนายอนันต์ แก้วชื่น ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งพบว่ามีการจ าหน่ายยาบ้า
ราคาเม็ดละ ๑๕ – ๒๕ บาท โดยพบข้อมูลว่ามีผู้เสพราว ๕๐ คน อายุต่ าสุด คือ ๑๓ ปี สูงสุด ๖๐ ปี  
และมีผู้หญิงเป็นผู้เสพ ๕ คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคนใช้ยาเสพติดจนเสียสติ ๑๒ คน คณะกรรมการ
หมู่บ้านและแกนน าในชุมชนจึงริเริ่ม “โครงการชุมชนเฝ้าระวัง บ้านบ าบัด รัฐหนุนเสริม” ทางผู้น า
หมู่บ้านและคณะท างานได้เดินทางเข้าพบนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพ่ือน าเสนอโครงการ  
โดยการด าเนินงานของชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง ชุมชนที่แสดงจุดยืน  
ในการต่อต้านยาเสพติด เป็นชุมชนที่ครอบครัวให้ความดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากการใช้สารเสพติด 
ไม่มีการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลต่อรัฐ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หากมีผู้ใช้สารเสพติดในบ้าน สมาชิกในบ้านยินดี 
ที่จะให้ความร่วมมือในการน าตัวบุตรหลานเข้าสู่ขั้นตอนการบ าบัด เพ่ือให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 
   - นายอนันต์ แก้วชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านเก้ากอ ได้กล่าวข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการชุมชนเฝ้าระวัง บ้านบ าบัด รัฐหนุนเสริม ได้แก่ 
   ๑. เพ่ือลดจ านวนผู้เสพรายใหม่ กลุ่มเสี่ยง บ าบัดรักษาผู้เสพรายเก่าที่ต้องการเลิกยาเสพติด 
   ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ ภูมิภาค 
   ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกลดการพ่ึงพิง ไม่ผลักภาระให้เป็นปัญหาชุมชน เน้นการแก้ปัญหา
ในระดับครัวเรือน 
   ๔. จัดการปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางที่ชัดเจน วิธีการที่ท าได้จริง 
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   ๕. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชน ภายใต้ 
ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาในเจตนารมณ์เดียวกันในการต่อต้านยาเสพติด 
    เป้าหมายของโครงการ คือ ให้ชุมชนบ้านเก้ากอ หมู่ที่ ๑ เป็นชุมชนสีขาวเป็นชุมชน
ปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนแข็งแรงที่คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางมติประชาคมดังต่อไปนี้ 
   ๑. คณะกรรมการระดับหมู่บ้านพร้อมด้วยผู้ปกครองร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน 
   ๒. มีคณะกรรมกรระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา สาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   ๓. หากพบว่าเยาวชนผูใ้ดมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะแจ้งให้ผู้ปกครองร่วมกันรับทราบข้อเท็จจริงและร่วมกันตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
   ๔. หากพบว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เป็นผู้ขายยาเสพติดคณะกรรมการหมู่บ้านจะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามกฎหมายทันที 
   ๕. คณะกรรมการหมู่บ้านจะท าการตรวจปัสสาวะบุคคลผู้ต้องสงสัย ถ้าตรวจพบ 
ครั้งแรกจะตักเดือนท าบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ยุติการใช้ยาเสพติด 
   ๖. หากบุคคลใดท าบันทึกข้อตกลงแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงคณะกรรมการหมู่บ้าน
จะส่งตัวค าเนินคดีตามกฎหมายหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
   ๗. ถ้าผู้ใดเป็นบุคคลนอกพ้ืนที่เข้ามาในชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาแล้วว่า
มีความชุ่มเสี่ยงใช้ยา คณะกรรมการจะท าการตรวจปัสสาวะหากพบสารเสพติดจะส่งตัวค าเนินคดี  
ตามกฎหมายทันที 
   ๘. ถ้าบุคคลใดเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านท าความผิดใด ๆ จะถูกลงโทษหนักกว่าบุคคลอื่น 
   ๙. ถ้าบุคคลใดพกพาอาวุธ เข้ามาในพ้ืนที่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกด าเนินคดี 
ตามกฎหมาย 
   ๑๐. บุคคลใดขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นจะถูกค าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๑๑. บุคคลใดประพฤติตนเป็นอันธพาล เกเร มีเรื่องทะเลาะในชุมชนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านพิจารณาลงโทษตามดลุยพินิจ  
   ๑๒. ผู้ใดชักน า ชักจูง หรือให้ที่พักพิงกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อน
หรือท าการใด ๆ ที่ท าให้ชุมชนได้รับความเสียหาย เจ้าของบ้านจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ 
   ๑๓. ชายไทยที่ต้องการอุปสมบทต้องมาตรวจปัสสาวะจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หากพบสารเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช 
   ๑๔. คณะกรรมการหมู่บ้านจะจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย ตัวแทน 
ครัวเรือนใดที่ไม่เข้าร่วมประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง คณะกรรมการจะลงพ้ืนที่ไปคุยกับครอบครัวนั้น ๆ 
   ๑๕. คณะกรรมการหมู่บ้านจะติดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือติดตามหรือแก้ปัญหา
เร่งด่วนหรือระงับเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงที 
   ๑๖. ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถรับมือได้ จะรายงานไปยัง
ระดับต าบล และระดับอ าเภอให้ทราบ และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
   ทั้งนี้ จากการด าเนินงานโครงการมาอย่างเข้มข้นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี อ้างอิง 
ตามหลักการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นอันสรุปได้ว่าโครงการ
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ชุมชนเฝ้าระวัง บ้านบ าบัด รัฐหนุนเสริมมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลในระดับชุมชน ชาวบ้าน  
ให้ความตื่นตัวในการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา แนวโน้มจ านวนผู้เสพยารายใหม่ลดลงอยา่งเหน็ 
ได้ชัด และในส่วนของที่ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดก็เข้ารับการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
และการสร้างอาชพีหลังการบ าบัดแกผู่้เสพยาที่ผ่านการบ าบัด ทางชุมชนได้รับการสนับสนุน การส่งเสริม 
อาชีพจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมคีรีและสถานประกอบการในพ้ืนที่ชุมชนและใกล้เคียง  
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัดเข้าท างานมีอาชีพ ลดความเสี่ยงในการที่กลับมาเสพยาช้ า ทั้งนี้ 
ครอบครัวเองก็ต้องเป็นส่วนร่วมในการติดตามพฤติกรรม คอยให้ความเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด  
เ พ่ือให้ผู้ รั บการบ าบัด เกิดความภาคภูมิ ใจในตนเองซึ่ ง เป็นหัวใจส าคัญในการก่อให้บุคคล 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
    จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ ได้เปิดเวทีให้ผู้แทนส่วนราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมคีรี  
สาธารณสุขอ าเภอพรหมคีรี และส่วนราชการอื่น ๆ ในพ้ืนที่ ตลอดจนชาวชุมชนบ้านเก้ากอ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะ และรับฟังค าแนะน าจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์) ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง
การเฝ้าระวัง และฝึกอาชีพไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
    ๒. การด าเนินการในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติด และ
ปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๒๒ เกิดปัญหาความยากล าบาก ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการจับกุมผู้กระท าผิด และการปกปิดความลับในการขยายผลคดี เพราะต้องมีการบันทึกภาพและเสียง
อย่างต่อเนื่องในการจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ควรปรับเปลี่ยนเป็นให้
บันทึกภาพและเสียงเฉพาะตอนจับกุมและตอนน าส่งพนักงานสอบสวน 
    ๓. ในการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามผู้เสพและผู้ขายยาเสพติด  
ในพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ อยากให้มีและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และมีการติดกล้องวงจรปิด 
ในแต่ละจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
    ๔. ควรมีลานกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือใช้ออกก าลังกายให้เยาวชนที่เลิกยาเสพติด และเป็น
สถานที่จัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  
    ๕. ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่หมู่บ้านเก้ากอและต าบลทอนหงส์ เช่น ถนน
อันตรายไม่มีรั้วกั้นรถตกเหวบริเวณทางโค้ง ปัญหาการไม่มีน้ าและไฟฟ้าใช้ ในหลายครัวเรือนของหมูบ่า้น 
และขาดแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหมู่บ้าน 
     ทั้งนี้ จากประเด็นต่างๆ ที่ได้รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือร่วมกันนั้น ทาง
จังหวัดและองค์กรบริหารส่วนต าบลทอนหงส์รับที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานด้านการการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นย้ าในเรื่องการเฝ้าระวังในชุมชน การบ าบัดรักษาในบ้านและ
ครอบครัว รวมทั้งการให้การสนับสนุนการด าเนินงานโดยภาครัฐ โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ก าลังใจ 
ในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และจะได้น าข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับทราบ 
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ตลอดจนปัญหาของประชาชนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของจังหวัด  ไปด าเนินการแก้ไข 
ตามบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 ๑๓.๒ กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
  (๑) การประชุมปรึกษาหารือ และรับฟังบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าและปัญหา
ข้อขัดข้องในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ( Southern 
Economic Corridor : SEC) ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ๗ ชั้น ๔ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
และผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจาก
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รวมจ านวน ๔๗ คน สรุปได้ดังนี้ 
 - กล่าวตอ้นรับ โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผูว้่าราชการจังหวดันครศรีธรรมราช 
  - กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หน่ึง โดยได้
กล่าวว่า การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นไปตามบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย โดยได้แบ่งการลงพ้ืนที่ออกเป็น
คณะกรรมการ จ านวน ๗ คณะ เพ่ือเดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ใน
การเยี่ยมเยียนพบปะกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือให้ก าลังใจ และรับฟังปัญหา ข้อ
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ระนอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor : SEC) ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดเป็นแผนงานในการลงพ้ืนที่เพ่ือประชุมติดตามความคืบหน้า
การขับเคลื่อน SEC ผ่านการประชุมกับทั้ง ๔ จังหวัด โดยได้มีการประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง ส าหรับการ
ประชุม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ จะได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานของ 
แต่ละจังหวัดจากผู้แทนจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด รับทราบข้อมูลจากผู้แทนของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
จากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้ง จะได้รับทราบ ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการจะได้น าไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
  - จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  
ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช น าเสนอความก้าวหน้า ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของแต่ละ
จังหวัดตามล าดับ จากนั้น ให้ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าเสนอสรุป
ภาพรวมและประเด็นเพ่ิมเติม และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนน าเสนอข้อมูลมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
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  การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ในพ้ืนที่จังหวัด
ระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จังหวัดระนอง  
    โดย นางสาวคณาธิป สุขเจริญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดระนอง และผู้แทน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของจังหวัดระนอง 
 ๑. โครงข่ายคมนาคมทางถนน การยกระดับถนนเป็น ๔ ช่องจราจร 
  ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ - ๔ ระยะทาง ๘๔.๗๗๐ 
กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ตอนบ้านทรายแดง - บ้านบางนอน ระยะทาง ๑๗.๗๕๐ กม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
     ๑.๒ สายราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน และสายระนอง – ราชกรูด - ตะกั่วป่า  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    ๒. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕  
รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ประกอบด้วย  
    ๑. ติดตั้งระบบ Digital CCTV จ านวน ๓๒ กล้อง และระบบควบคุม 
    ๒. งานปรับปรุงห้องน้ าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง 
    ๓. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่การบินและเครือข่าย
ดาวเทียมท่าอากาศยานระนอง 
    ๔. โครงการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อม
สายพานล าเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์  
    ๕. โครงการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยาน
ระนอง 
    ๖. งานต่อเติมกั้นห้องตรวจค้น (Private Search) ที่ท่าอากาศยานระนอง 
    ๗. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร 
AFL ท่าอากาศยานระนอง 
    ๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า UNISUB อาคารที่พักผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานระนอง 
    ๙. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๐. งานจัดซื้อเก้าอี้บริการผู้โดยสารและงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๑. งานการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพ่ิมลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๒. งานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล 
    ๑๓. งานปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๔. งานซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแนวรั้วพ้ืนที่เขตการบิน ท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๕. งานซ่อมบ ารุงผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานระนอง 
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    ๑๖. งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ ท่าอากาศยานระนอง 
    ๑๗. ก่อสร้างระบบจ่ายน้ าดับเพลิงท่าอากาศยาน 
    ๑๘. งานจัดซื้อและติดตั้งระบบสายพานล าเลียงส าภาระขาเข้า  
    ๑๙. งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray 
   แผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๑ 
    ๑. ขยายความยาวทางวิ่ง (จากเดิม ๔๕ x ๒,๐๐๐ เมตร) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ 
          - ระยะที่  ๑ ขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับและลานจอดเครื่องบินเป็น 
๔๕ x ๒,๔๐๐ เมตร  
         - ระยะที่ ๒ ขยายความยาวทางวิ่ง เป็น ๔๕x๒,๙๙๐ เมตร 
   ๒. ขยายทางขับขนานจาก ๖ เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น ๑๐ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 
   ๓. ลานจอดสามารถรองรับเครื่องบิน จากเดิมเครื่องบินขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง ๓ ล า 
เป็นเครื่องบิน ขนาด ๓๕๐ ที่นั่ง ได้ ๕ ล า หรือ เครื่องบินขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง ได้ ๑๐ ล า 
   ๔. อาคารที่ พักผู้ โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสาร  จากเดิม ๘ แสนคน/ปี  
เป็น ๒.๘ ล้านคน/ปี 
   ๕. ลานจอดรถยนต์ สามารถจอดรถยนต์ได้จากเดิม ๒๕๐ คัน เป็น ๕๐๐ คัน 
   ๓. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ า (ท่าเรือระนอง) 
     ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง  
                    ๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ ๑ (ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์) รองรับ
เรือสินค้าทั่วไปขนาด ๕๐๐ GT พร้อมกัน ๒ ล า                           
                   ๓.๑.๒ ปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ ๒ (ท่าเทียบเรือตู้สินค้า) รองรับเรือตู้สินค้า 
ขนาด ๑๒,๐๐๐ เดทเวทตัน (เริ่มปรับปรุงก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ และเปิดให้บริการ พ.ศ. 
๒๕๖๙) 
              ๓.๑.๓ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๓ (ท่าเทียบเรือตู้สินค้า) เพื่อรองรับเรือ
ตู้สินค้า ขนาด ๑๒ ,๐๐๐ เดทเวทตัน (เริ่มปรับปรุงก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๘๒ และเปิดให้บริการ  
พ.ศ. ๒๕๘๓) 
    ๓.๒ โครงการขุดลอกร่องน้ าท่าเรือระนอง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
กรมเจ้าท่าได้ศึกษาส ารวจออกแบบการขุดลอกร่องน้ าท่าเรือระนอง เพ่ือรองรับเรือขนส่งสินค้า และเรือ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยร่องน้ ามีความกว้าง ๑๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘ กิโลเมตร ความลึกร่องน้ า
เดินเรือและความลึกบริเวณหน้าท่าเรือ ๑๒ เมตร จากระดับน้ าลงต่ าสุด ทั้งนี้ ได้ขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๔๙๖.๔๖๐๐ ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นงบประมาณจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด จึงพิจารณา
จัดท าแผนงานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) วงเงินงบประมาณต่อปี ๑๗๗.๑๑๔๗ ล้านบาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๘.๔๕๘๘ ล้านบาท 
    ๔. โครงข่ายการคมนาคมทางราง  
     กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR - MAP) ซึ่งเส้นชุมพร - ระนอง (MR ๘) จะเป็น 
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การเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสินค้าทางทะเลทั้ง ๒ ฝั่ง คือฝั่งอ่าวไทย ที่จังหวัดชุมพร และฝั่งอันดามัน 
ที่จังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) 
    ๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ Land –Bridge 
(สะพานเศรษฐกิจ) 
     ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างศึกษาความ
เหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการลงทุน 
(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  
เพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ 
Land –Bridge (สะพานเศรษฐกิจ) เช่น ท่าเรือ รถไฟ ถนน เป็นต้น ระยะเวลาด า เนินการ ๓๐ เดือน  
(๒ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ) งบประมาณ ๖๗.๘๑๕๖ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน ๖๔ % 
    ๖. โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ต่อเน่ืองจากการประมง จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
   ผลการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง พบว่า พ้ืนที่บ้านสามแหลม ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ขนาดพ้ืนที่ ๔๑๕ ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนป่าสงวนแห่งชาติ ๓๘๔ ไร ่พ้ืนที่ป่าชายเลน ๓๑ ไร่ เป็นพ้ืนที่เหมาะสม
ที่สุดต่อการจัดตั้งเขตประกอบการฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ รน ๐๐๓๔(๑)/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ส านักงานอุตสาหกรรมได้ขอหารือการจัดเขตประกอบการอุตสาหกรรมไปยังส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนบ้านสามแหลมจ านวน ๔๑๕ ไร่ 
ได้รับค าชี้แจงดังนี้ 
   ๑. พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนฯ (๓๘๔ ไร่) หน่วยงานของรัฐผู้ขอใช้ประโยชน์  
ต้องยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๕ พร้อมเอกสาร 
ตามแบบค าขอ (ปส.๒๐) โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วยและให้เสนอต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 
   ๒. พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าชายเลน (๓๑ ไร่) หากมีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้หน่วยงานของรัฐผู้ขออนุญาตเสนอเรื่องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๔๓ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้ประโยชน์ต้องเป็นส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นผู้มีหนังสือ  
แจ้งความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพ่ือน าเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป  
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  ๘. ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
   ๘.๑ การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง 
   พ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองที่เปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมืองไปโดยถาวร  
มีอาคารสิ่งก่อสร้างเต็มพ้ืนที่ สาธารณูปโภคครบครัน ไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับคืนสภาพเป็นป่าได้  
และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๗๒๐ ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่อนุญาต
การใช้ประโยชน์เดิม เนื้อที่ ๔๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่นอกแปลงอนุญาตเดิม เนื้อที่ ๒,๒๓๖ ไร่ ทั้งนี้ ต้องการ
เร่งรัดผลักดันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง 
บริเวณพ้ืนที่อนุญาตการใช้ประโยชน์เดิม เพ่ือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และส่งมอบพ้ืนที่
ให้กรมธนารักษ์น าไปจัดให้ประชาชนเช่าตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด และเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา กรณีพ้ืนที่
นอกแปลงอนุญาตเดิม เนื้อที่ ๒,๒๓๖ ไร่ โดยขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แนวทางเดียวกันกับพ้ืนที่อนุญาตเดิม หรือ แก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เ รื่ อ ง  พ้ืนที่ เ ป้ าหมายและกรอบมา ตรการแก้ ไ ขปัญหาการอยู่ อ าศั ยและท า กิ น 
ในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท 
   ๘.๒ การผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง
จังหวัดระนอง เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยให้พิจารณาการอนุญาตการประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ือให้ภาคเอกชนน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบกิจการในอนาคตต่อไป 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  นายมนตรา  พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
  ๑. โครงการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ าบ้านดอน 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกรมเจ้าท่า 
มีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างท าการขุดลอกตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติการเดนิเรอืในนา่นน้ าไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐ เพ่ือให้เรือต่าง ๆ สามารถแล่นผ่านเข้า-ออก ร่องน้ าได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
ปลอดภัย ลดการสะสมของตะกอนในร่องน้ าที่จะก่อให้เกิดการตื้นเขิน และเพ่ือบ ารุงรักษาร่องน้ าที่ยังมี
ปริมาณตะกอนคงค้างอยู่เป็นจ านวนมาก โดยท าการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ า 
บ้านดอน อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาด าเนินการ ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ –  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๖  
  ๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ สาย สุราษฎร์ธานี – อ าเภออ่าวลึก   
ตอน บ้านซอยสิบ – อ าเภอบ้านนาสาร ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐.๐๐ – กม.๔๑+๐๐๐.๐๐  ระยะทาง
ประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในพ้ืนที่ 
จึงมีนโยบายก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐานทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดเส้นทางเพ่ือให้ผู้ใช้ทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ ค่างานตามสัญญา ๑,๑๑๓ ,๑๖๔,๔๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา  
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๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓  วันสิ้นสุดสัญญา (เดิม) ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ขยายอายุสัญญา ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ความก้าวหน้าของโครงการช้ากว่า
แผนงานร้อยละ ๓๒.๓๔๘ 
  ๓. การด าเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสาร และโครงการก่อสร้างขยาย 
ลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบน าจอด ทั้งนี้ 
ปัจจุบันได้ปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสารแล้วเสร็จสามารถรองรับผู้โดยสารได้  ๑,๔๐๐ คน/ชั่วโมง  
หรือ ๓.๕ ล้านคน/ปี (ผู้โดยสารภายในประเทศ ๑,๐๐๐ คน/ชั่วโมง ผู้โดยสารระหว่างประเทศ  
๔๐๐ คน/ชั่วโมง) มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนิน จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างความ
แข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๗ และโครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ โครงการในอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๕ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารได้ ๕,๐๐๐ คน/ชั่วโมง 
  ๔. โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพ่ือการท่องเที่ยวเส้นทาง 
สุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต ซึ่งส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษา 
แล้วเสร็จเมื่อเอนพฤษภาคม ๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนของการลงทุนก่อสร้าง และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบผลการ
ประชุมที่เสนอให้เร่งรัดด าเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ มีจ านวน ๑๒ สถานี (ไม่นับรวมสถานี
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์) และมีที่หยุดรถ ๑๘ แห่ง ระยะทาง ๑๖๓ กิโลเมตร และอยู่ในแผน RMAP ระยะ
เร่งด่วนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายงานชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะน าส่งรายงานประมาณ
เดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
  ๕. โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอ าเภอดอนสักเชื่อมโยงกับ 
ทางรถไฟสายใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
ได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นผู้รับผิดชอบในขั้นตอนของการลงทุนก่อสร้าง ระยะทางรวม ๗๗.๗๒๕ กิโลเมตร (สถานีเดิม ๓ แห่ง 
สถานี/ที่หยุดรถไฟก าหนดขึ้นใหม่ ๗ แห่ง ชุมทางเพ่ือควบคุมการเดินรถ ๑ แห่ง) มีจ านวนสถานี จ านวน 
๗ สถานี กับ ๑ ชุมทาง และอยู่ในแผน RMAP ระยะเร่งด่วนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดเตรียมรายงานชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะน าส่งรายงานประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
  ๖. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm 
City ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร  
ก าหนดให้ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้านปาล์มน้ ามันด้วยการพัฒนา
เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น Oil Palm City ภายใต้การบูรณาการการด าเนินงานจากทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยจังหวัดฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm City จ านวน  



๑๔ 
 

๕ คณะ ซึ่งก าหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร ประกอบด้วย 
การตรวจสอบติดตามภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประจ าทกุวนั
และก ากับดูแลการให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ ามัน ณ บริเวณหน้าสถานที่รับ
ซื้อและจุดรับซื้อ การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ ามันปาล์ม ที่มีปริมาณตั้งแต่ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป  
การลงพ้ืนที่ร่วมกับคณะท างานตรวจสอบสต็อกน้ ามันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด เพื่อติดตาม
ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือ และรายงานให้ส่วนกลางทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการปริมาณน้ ามนั
ปาล์มดิบในระบบให้อยู่ในระดับสมดุล ปัจจุบัน ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้นเกิน
กว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยกรมการค้าภายในสั่งการให้จังหวัดตรวจสอบสต็อกน้ ามันปาล์ม
คงเหลือทุกสัปดาห์ เพ่ือให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการอุปทานน้ ามันปาล์มดิบและก าหนด
แนวทางบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มได้ทันต่อสถานการณ์ 
  ๗. การก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
ภาคใต้ตอนบน ซึ่งกรมธนารักษ์อนุญาตให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้พ้ืนที่  ๕๓ ไร่ ๓ งาน  
๙๕ ตารางวา ที่ต าบลบางกุ้ง เมื่อปี ๒๕๖๔ แล้ว ต่อมาได้แบ่งแยกให้กรมการแพทย์ก่อสร้าง 
ศูนย์การแพทย์สิรินธรภาคใต้ ๓๐ ไร่ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหาเรื่องยังไม่ได้
รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 
  ๘. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร Herbal City โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มหานครเวชพฤกษา ภูมิปัญญาเมืองคนดี ต้นแบบเมืองสมุนไพร”  
และก าหนดแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้ 
  ๘.๑ การพัฒนาผลิตต้นแบบยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์) และแผ่นแปะ
รักษาข้อเข่าเสื่อม เพื่อสนับสนุนให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ๘.๒ การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งจ าหน่ายแก่โรงงานผลิตยาสมุนไพรและโรงแปรรูปสมุนไพร  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ๘.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า ๑๙ 
รายการ  
  ๘.๔ การจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์เมืองสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังขาดศักยภาพในการพัฒนา
ไปสู่ SME การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของสมุนไพร ทั้งการปลูก การผลิต  
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้รับมาตรฐานยังไม่ครอบคลุมไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ต้นทุนในการสกัดขมิ้นชัน เป็นต้น  เนื่องจากการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
สมุนไพร เป็นการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานบูรณาการ ท าให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานในแต่ละ
หน่วยงานขาดความต่อเนื่องที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง ขาดความต่อเนื่อง 
ในการได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 
   



๑๕ 
 

  จังหวัดชุมพร 
 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รายงานสรุปความก้าวหน้า
การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของจังหวัด
ชุมพร ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนา 

จากการวิ เคราะห์ศักยภาพและโอกาสของจั งหวัด ใน พ้ืนที่  SEC ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๔ แนวทาง ได้แก่ 

๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน การท่องเที่ยวแบบ
ผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน 

๒. การพัฒนาให้ SEC เป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ และประเทศในภูมิภาคฝั่งอันดามัน 

๓. การพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
พัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

๔. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม การพัฒนาเมืองน่าอยู่  
การพัฒนาให้ SEC ให้เป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ และประเทศในภูมิภาคฝั่งอันดามัน 

ความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนน ทางอากาศ ทางน้ า และทางราง 
๑. โครงข่ายคมนาคมทางถนน การยกระดับถนนเป็น ๔ ช่องจราจร 

  ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ - ๔ ระยะทาง ๘๔.๗๗๐ 
กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ตอนบ้านทรายแดง - บ้านบางนอน ระยะทาง ๑๗.๗๕๐ กิโลเมตร
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
     ๑.๒ สายราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน และสายระนอง – ราชกรูด - ตะกั่วป่า  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   ๑.๓ โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast หรือ Thailand 
Riviera อยู่ระหว่างด าเนินการ (ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ร้อยละ ๖๒.๓๓) 

๒. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ  
 โครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่น ๆ 

และการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร  อยู่ระหว่างการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดและ EIA คาดว่าจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. โครงข่ายของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ า  
 การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

วิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) (สถานะการด าเนินโครงการ : 
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา จัดท ารายงานฉบับกลาง มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๔)  

 
 



๑๖ 
 

๔. โครงข่ายการคมนาคมทางราง  
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงชุมพร-ระนอง  
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิศษภาคใต้ 
Southern Economic Corridor (SEC) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ตามแนวทางพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) ในการเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย
กับฝั่งทะเลอันดามันจากชุมพร - ระนอง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ 
สนข. จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน (  Bussiness Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง 
อ่าวไทย และอันดามันหรือ Land - Bridge (สะพานเศรษฐกิจ) วงเงินงบประมาณ ๖๘ ล้านบาท
ระยะเวลาศึกษา ๓๐ เดือน เริ่ม ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษา มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๔ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  ๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
  ปัญหา อุปสรรค และแผนการพัฒนา   
  ๑. ทางวิ่งสั้น (๒,๑๐๐ เมตร) สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่สุด ๑๘๐ ที่นั่ง 
(ขยายทางวิ่ง และขยายลานจอดอากาศตามแผน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๔) 
  ๒. อาคารที่ พักผู้ โดยสารหลังปัจจุบันมีขนาดเล็กไม่ เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  
(อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่) 
  ๓. พ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอ ปัจจุบันสามารถรองรับได้ ๒๐๐ คัน (พ้ืนที่จอดรถใหม่ 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง สามารถรองรับรถยนต์ได้ ๑,๑๐๐ คัน) 
  ปั จ จุ บั น อ าค า ร ผู้ โ ด ยส า รหลั ง ใ หม่  ท่ า อ าก าศย านนครศ รี ธ ร ร ม ร าช  
มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๙๙. ๘๐๓ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จ านวนเงิน ๑,๔๕๘.๗๗ 
ล้านบาท สามารถรองรับผู้โดยสาร ๑,๖๐๐ คน/ชั่วโมง คิดเป็น ๔.๖ ล้านคน/ปี มีพ้ืนที่ใช้งาน ๓๐,๖๐๐ 
ตารางเมตร หลุมจอดประชิดอาคาร ๔ หลุม สะพานเทียบเครื่องบิน ๒ ชุด (เพ่ิมได้ในอนาคต) สายพาน
รับกระเป๋า ๓ สาย แบ่งเป็น ในประเทศ ๒ ชุด และระหว่างประเทศ ๑ ชุด ก าหนดการส่งมอบอาคาร
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๒. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน  ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.๑ แผนงานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ก่อสร้างสี่แยกเบญจมราชูทิศ – สี่แยกชลประทาน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ผู้รับจ้างเริ่มงานวันอังคาร ที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 



๑๗ 
 

   ๒.๒ งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณแนวถนนราชด าเนิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินส าหรับเมืองใหญ่  เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ เทศบาลฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนงานด้านโยธา และ กฟภ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของงาน
ด้านไฟฟ้า แบ่งการด าเนินออกออกเป็น ๓ เฟส ได้แก่ 
   ๑. วงเวียนน้ าพุ – สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ (เฟส ๑) ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   ๒. สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช – สถานีต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช (เฟส ๒)  
   ๓. สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ – สี่แยกหัวถนน (เฟส ๓) 
   ทั้งนี้ เฟส ๒ และเฟส ๓ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขอรับงบประมาณจากส่วนกลาง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
   ๑. ตามแผนการด าเนินงานการสร้างทางรถไฟ จะมีการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 

ช่วงอ าเภอดอนสักเชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เห็นควรสร้างทางรถไฟจากอ าเภอดอนสักต่อเนื่องไปยังอ าเภอ  
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากทะเลขนอมเป็นพ้ืนที่ที่สามารถก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกได้  
และอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุย 

   ๒. ควรมีการขุดรอกร่องน้ าปากพนังให้ลึก ๑๐ เมตร เพ่ือให้เรือใหญ่สามารถเข้ามา
จอดที่ปากพนังได้ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นท่าเรือที่ส าคัญตั้งแต่อดีต 

๓. เสนอให้มีการสร้างสะพานเชื่อมจากบริเวณอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังแหลม
ตะลุมพุกซึ่งจะช่วยร่นระยะทางการเดินทาง ซึ่งโครงการนี้สามารถผนวกในโครงการถนนเลียบชายฝั่ง
ทะเลที่ด าเนินการอยู่แล้วได้ 

   ๔. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการรองรับผู้ป่วย ความพร้อมของบุคลากรการแพทย์ และมีอุทยาน
สิ่งแวดล้อมสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

   ๕. จังหวัดนครศรีธรรมราชควรมีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ 
ให้สมบูรณ์กว่านี้โดยเฉพาะภัยทางทะเล เนื่องจากทุกวันนี้ยังขาดเฮลิคอปเตอร์และเรือตรวจการ  
ขนาดใหญ่ที่จะช่วยผู้ประสบภัย ต้องขอมาจากจังหวัดใกล้เคียงซึ่งใช้เวลารอคอยนาน 
  การน าเสนอสรุปภาพรวมของความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดย ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กล่าวว่า จากการรับฟังรายสรุป
ความก้าวหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  โดยเฉพาะ
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่า มีความก้าวหน้าโดยล าดับ หลายโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ และเป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์ทางฝั่งตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค  



๑๘ 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ได้มีมติเห็นชอบ
มาตรการ/ปัจจัยสนับสนุนที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการส าคัญที่
จะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) และมาตรการสนับสนุนเพ่ิมเติม รวมทั้ง ก าหนดคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ  และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่ กพศ. เสนอ 
และมอบหมายส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก าหนดมาตรการสิทธิประโยชน์ต่อไป 
 การน าเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้   
โดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบการก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะแรกส าหรับแต่ละพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ สศช. เสนอ และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพิจารณาก าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ” และได้ออกประกาศที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 สิทธิและประโยชน์เพ่ือการส่งเสริมการลงทุน 
 ๑. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด ๑๓ ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข) 
 ๒. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
 ๓. ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก 
 โดยแต่ละประเภทกิจการจะได้รับสิทธิและประโยชน์แตกต่างกันตามความส าคัญของ
กิจการนั้น ๆ หรือเป็นนโยบายเฉพาะเรื่อง  โดยส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ  และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ โดยในพ้ืนที่ภาคใต้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนมีศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฏร์ธานี) เป็นส านักงานหลักในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในพ้ืนที่ 
  - จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ/สมาชิกวุฒิสภา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ค าแนะน า 
ในการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  
  นายสมชาย  เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวว่า 
ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่าง



๑๙ 
 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายโครงการในหลายจังหวัดมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ดังนี้ 
  ๑. ได้รับทราบข้อมูลว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการด าเนินการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จึงเสนอว่าควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด
อื่น ๆ ในพ้ืนที่ SEC เพ่ือวางแผนแนวทางการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ  ให้ประชาชน
ทราบ ผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และท้องถิ่นจะได้ผนวกแผนงาน
หรือกิจรรมเข้าไปสนับสนุนโครงการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ท้ังนี้ ในการประชุมกรมการจังหวัด 
ควรมีบรรจุเรื่องความคืบหน้าของการด าเนินการ SEC ด้วย 
  ๒. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรมีการรับฟังความคิดเห็น
ของจังหวัดว่าต้องการพัฒนาอย่างไร แต่ละโครงการมีความก้าวหน้าเพียงใด มีปัญหาข้อติดขัดเรื่องอะไร 
เพ่ือให้ทาง สศช. ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานของ SEC และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการขับเคลื่อนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการน าเสนอข้อมูล 
สิทธิประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้สื่อต่าง ๆ อาจเป็นรูปแบบวีดิทัศน์  
ในหลายภาษา ถ้ามีการจัด Roadshow ให้มีผู้แทนทั้ง ๔ จังหวัดร่วมด้วย รวมทั้ง ควรมีการน าเสนอ 
ข้อมูลผ่านวิทยุชุมชนจะสามารถเข้าถึงประชาชนและนักลงทุนได้มากขึ้น 
  นายอนุพร อรุณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นว่า 
ทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรฐานในการตรวจสอบและชี้วัดการพัฒนา
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างไร ควรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามงานจะท าให้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 
ส าหรับประเด็นที่อยากให้มีการพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ เรื่องสาธารณูปโภค 
ทางน้ า และพลังงาน รวมทั้งเรื่องอาหาร เนื่องจากในพ้ืนที่มีทรัพยากรที่จะด าเนินการพัฒนาได้  
มีความโดดเด่น สามารถสร้างรายได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาจากพ้ืนที่อื่น 
 นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่อนักลงทุน ส่วนในเรื่องการจัดท า
เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษานั้น จะรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยทาง BOI ได้ร่วมมือ 
กับภาคเอกชน เช่น หอการค้า ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน ส าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ในด้านการลงทุนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก ากับอยู่ ทั้งนี้ จะได้น าข้อมูล 
และข้อเสนอแนะที่ได้รับในวันนี้สรุปเสนอส านักงานใหญ่ และคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กล่าวว่า เรื่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
เป็นนโยบายส าคัญของประเทศ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การขยายตัว และมูลค่าการลงทุนที่ต้อง
เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษจึงมีการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่เป็นระบบ มีมาตรฐานก ากับ วัดผลได้ และมีความต่อเนื่อง 



๒๐ 
 

  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าว
ขอบคุณผู้แทนจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการโครงการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  รวมทั้งมีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา/คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้จะได้น าข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะไปน าเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือด าเนินการประสานงาน แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป ส าหรับการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้า 
การด าเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น  
ณ จังหวัดระนอง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และในช่วงท้ายของวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก
วุฒิสภาชุดปัจจุบัน จะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และสรุปภาพรวมการด าเนินโครงการ ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

 (๒) การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการน าเสาไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนราชด าเนิน (วงเวียนน้ าพุ – สี่แยก
ประตูไชยสิทธิ์ ) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
ตามแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) 
  วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ น าโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  
ในฐานะรองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง และนายสวัสด์ิ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ ลงพ้ืนที่ 
ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณวงเวียนน้ าพุ โดยมีผู้แทนจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ข้อมูล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงดินแล้วเสร็จในเส้นทางถนนราชด าเนินตั้งแต่ 
วงเวียนน้ าพุ – สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยโดยการลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตกลมพายุแรงที่อาจจะ
พัดกิ่งไม้ หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าท าให้เกิดความเสียหายได้  ส าหรับแผนงานของโครงการ 
ที่ก าลังจะด าเนินการในช่วง สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช – สถานีต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช  
(เฟส ๒) และช่วงสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ – สี่แยกหัวถนน (เฟส ๓) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่าง
การด าเนินการขอรับงบประมาณเพื่อด าเนินการต่อไป 
  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมี นางนวพร มีวาสนา ผู้อ านวยการ
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ทั้งนี้ ปัจจุบัน
อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ  
๙๙. ๘๐๓ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จ านวนเงิน ๑,๔๕๘.๗๗ ล้านบาท สามารถรองรับผู้โดยสาร  
๑,๖๐๐ คน/ชั่วโมง คิดเป็น ๔.๖ ล้านคน/ปี มีพ้ืนที่ใช้งาน ๓๐,๖๐๐ ตารางเมตร หลุมจอดประชิดอาคาร 
๔ หลุม สะพานเทียบเครื่องบิน ๒ ชุด (เพ่ิมได้ในอนาคต) สายพานรับกระเป๋า ๓ สาย แบ่งเป็น ใน



๒๑ 
 

ประเทศ ๒ ชุด และระหว่างประเทศ ๑ ชุด ก าหนดการส่งมอบอาคารวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
๑๔. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๒๖ คน  
การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๒๒๖ ชุด 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๒๑๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๕๐ 
๑๖๐ 

๒๓.๘๑ 
๗๖.๑๙ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ๒. อาย ุ
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๒ 
๙ 

๑๐ 
๕๓ 

๑๑๓ 
๒๓ 

๐.๙๕ 
๔.๒๙ 
๔.๗๖ 

๒๕.๒๔ 
๕๓.๘๑ 
๑๐.๙๕ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 

  

  

 

 

 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

๐ 
๒๕ 
๔๔ 
๑๗ 

๐.๐๐ 
๑๑.๙๐ 
๒๐.๙๕ 
๘.๑๐ 



๒๒ 
 

 
  

 ๔. อาชีพหลกั 
    

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง 
ค้าขาย 
อื่น ๆ   

๑๑๖ 
๔๑ 
๓๑ 
๒๒ 
๐ 

๕๕.๒๔ 
๑๙.๕๒ 
๑๔.๗๖ 
๑๐.๔๘ 
๐.๐๐ 

รวม ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 
  

  
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

  

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 

๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๕.๘๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๕.๐๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๗๑.๐๐ มาก 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๓.๒๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๗๑.๒๐ มาก 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๓.๖๐ มาก 
รวม ๖๘.๒๐ มาก 

 

ปริญญาตร ี
สูงกว่าปรญิญาตรี 

๘๑ 
๔๓ 

๓๘.๕๗ 
๒๐.๔๘ 

รวม ๖๒ ๑๐๐.๐๐ 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 

บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๓๓.๐๒ 
๒๙.๒๕ 
๒๓.๕๘ 
๑๔.๑๕ 
๐.๐๐ 



๒๓ 
 

เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๗๑ ครั้ง      ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๑๑๙ ครัง้ 
   - สื่อภายนอก    จ านวน ๕๒  ครัง้ 
 

 
 
- ถ่ายทอดเสียง และ Facebook Live โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

นครศรีธรรมราช (สวท.นครศรีธรรมราช) 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพ้ืนที่ 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
Clip Spot 

 
เผยแพร่
จ านวน  
๑๘ ครั้ง 

 
 
 
 

- สนง.ประชาสมัพันธ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
- สวท. จังหวดันครศรีธรรมราข 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- NBT South 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ระหวา่งวนัที่  
๒๙ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๖ 
ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช  



๒๔ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๒ ข่าว

ประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่
จ านวน  
๔๓ ครั้ง 

 
 
 
 
 

- สนง.ประชาสมัพันธ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
- สวท. จังหวดันครศรธรรมราช 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- NBT South 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
รวมจ านวน ๖ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line/ Facebook 
   - twitter/ Instagram 
รวมจ านวน ๓๗ ครัง้ 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ระหวา่งวนัที่  
๒๙ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๖ 
ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 

การประชาสัมพันธ์ระหว่างการลงพื้นที่ 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

เผยแพร ่
จ านวน 
๙๔ ครั้ง 

 
-  

- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
รวมจ านวน ๖๗ ครัง้ 
- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 
๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
- สื่อท้องถิน่ 
รวมจ านวน ๒๗ ครัง้ 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ระหวา่งวนัที่  
๒๙ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๖ 
ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 

  



๒๕ 
 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที่ 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์

 
จ านวน  
๑๖ ครั้ง 

- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Youtube วุฒิสภา 
รวมจ านวน ๑๔ ครัง้ 
- สวท. 
จ านวน ๑ ครั้ง 
- สารวฒุิสภา 
จ านวน ๑ ครั้ง 

ผลการจดัโครงการสมาชิกวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถนุายน 
๒๕๖๖ ณ จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวดัภาคใต้ ระหว่างวนัที ่๒๙ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
 

  



๒๖ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ---------------------------------------------- 
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มถินุายน ๒๕๖๖ 

การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนและรับฟังข้อมูลการด าเนินงานของชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด  
ณ บ้านเก้ากอ หมู่ที่ ๑ ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๗ 
 

๒. วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 การประชุมปรกึษาหารอื และรับฟังบรรยายสรุปรายงานความกา้วหน้าและปัญหาข้อขดัข้อง 

ในโครงการเกีย่วกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : 
SEC) ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ๗ ชั้น ๔ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ 

          
 
 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘ 
 

๓. วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 การลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานโครงการน าเสาไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนครศรีธรรมราช  
 การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่  
 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
   

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

     

 
............................................. 


